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athugasemd við Rammaátlun komudagur 8.S. 2012
Hrefna Sigurjónsdóttir [hrefnas@hi.is]
Sent: 8. maí 2012 21:37

Viðtakandí: Nefndasvið umsagnir

"Ég, Hrefna Sigurjónsdóttir, 241050 4919, geri alvarlegar athugasemdir við að nýta eigi jarðhitann í 
Reykjanessfólkvangi tel að það eigi skilyrðislaust að setja fólkvanginn allan í verndarflokk. Jarðhitinn er 
mjög víða og er búið að eyðileggja víða iand vegna hans {Seltun og í Sogum). Ég var stjórnarformaður 
fólkvangsins í 4 ár og þekki svæðið vel. Það er ómetanlegt, bæði við Kleifarvatn og Móhálsadaiurinn.
Þetta svæði er í næsta nágrenni höfuðborgarinnar og borgarbúar jafnt sem ferðamenn vilja njóta 
náttúrunnar við túnfótinn. Borgarbúar þekkja svæðið ekki nógu vel en það þarf lítið að gera til að breyta því. 
Náttúrusvæði sem þetta nálægð við þéttbýli hafa aldrei verið verðmætari einmitt nú þegar bensínverð er í 
hæstu hæðum.

Kveðja- Hrefna Sigurjónsdóttir 
Prófessor HÍ
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